



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 10 เมษายน 2561

เรื่อง	สื่อ
1. ราคาปาล์มวูบเหลือ3บาท สั่งเช็คสต็อกหวั่นลักลอบ	กรุงเทพธุรกิจ
2. กก.ปฏิรูปสร.จี๋ถอน'พาราควอต' 50ปท.ถอนแล้วจีนผลิตเองยังไม่ใช้	มติชน
3. คอลัมน์ คอฟฟี่เบรก: แคไข่ลาน	มติชน
4. หมอธีระวัฒน์เขย่าพาราควอตย้ามีผลต่อสมอง	ไทยโพสต์
5. ลุยแผนรับสงครามการค้า ไทยเล็งส่งออกทดแทน1,400ล้านดอลลาร์	โพสต์ทูเดย์
6. เกษตรฯจับมือสภาพัฒนาฯ ระดมจัดทำRoad Map พัฒนาภาคเกษตร	สยามรัฐ
7. 'กฤษฎา'แนะปฏิรูปภาคเกษตร เน้นฟุ้งเป้าพัฒนาถึงตัวเกษตรกร	สยามรัฐ
8. เผยคืบหน้าขับเคลื่อนแปลงใหญ่	เดลินิวส์
9. 'สมคิด'สั่งเพิ่มจีดีพีเกษตรแก้ปัญหาเหลื่อมล้ำรายได้	กรุงเทพธุรกิจ
10. 'เอฟเอโอ'ยกย่องสมเด็จพระเทพทรงเป็นผู้นำแก้ปัญหาขาดแคลนอาหาร	ไทยรัฐ
11. วิษณุห่วงสมคิด ปมใช้อำนาจรัฐ หวั่นคนตีความผิดนำไปโจมตี	คม ชัด ลึก
12. บทนำมติชน: สงครามนี้	มติชน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

หัวข้อ : ราคาปาล์มดิบเหลือ3บาท ส่งเช็คสต็อกหวั่นล้นลอบ

วันที่ : อังคาร 10 เมษายน 2561

ฉบับที่ : 10792 หน้า : 5(ล่างซ้าย)

ราคาปาล์มดิบเหลือ3บาท ส่งเช็คสต็อกหวั่นล้นลอบ

กรุงเทพธุรกิจ ● “สมคิด” สั่งตรวจสต็อก
ปาล์ม หลังราคาตก หวั่นล้นลอบนำเข้า
ขณะพาณิชย์เตรียมเสนอ ครม.พิจารณา
มาตรการแก้ระยะยาวหลังสงกรานต์

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ปาล์มน้ำมันที่ปัจจุบันปริมาณเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติ ดังนั้นกรมการค้าภายในต้องลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกให้ชัดเจน เนื่องจากมีความเป็นไปได้ว่าจะล้นลอบนำเข้าได้ หากพบสต็อกขายได้สูงผิดปกติ ก็ให้ชี้แจงที่มาที่ไปด้วย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ ขณะนี้กระทรวงพลังงานกำลังศึกษาการเพิ่มสัดส่วนการใช้ น้ำมันปาล์มดิบในการผลิตไบโอดีเซล จากปี7 เป็น ปี15 ซึ่งต้องศึกษาว่าจะสามารถใช้กับเครื่องยนต์รุ่นเก่าได้หรือไม่

ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์จะส่งเสริมการส่งออกให้มากขึ้น เฉลี่ย 7-8 หมื่นตันต่อเดือน รวมทั้งจะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) หลังเทศกาลสงกรานต์นี้ พิจารณามาตรการแก้ไขปัญหาราคापาล์มตกต่ำในระยะยาวด้วย โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา นายบุญฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบสต็อกน้ำมันปาล์ม 3 จังหวัด โดยเน้นให้รับซื้อปาล์มตามมาตรการราคาซีพีโอ ไม่ต่ำกว่า 16 บาทต่อ กก. ส่งผลให้ทำให้ราคาปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้นขึ้นใกล้กรัมละ (กก.) ละ 30 สต.

“ยืนยันว่ากระทรวงพาณิชย์ให้ความสำคัญ

ใส่ใจในปัญหาราคापาล์มน้ำมันตกต่ำ และจะติดตามมาตรการต่างๆ ที่ออกไป เพราะขณะนี้ในช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมากทำให้ราคาปรับตัวลดลงได้ ส่วนปัญหาหาล้นลอบนำเข้า น้ำมันปาล์ม นั้น ได้ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง เพิ่มความเข้มงวดกับการลักลอบนำเข้ามากยิ่งขึ้น”

รายงานจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ในปีนี้มีเนื้อที่ปลูกปาล์มน้ำมันรวม 5 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 4.41% ให้ผลผลิต 15.1 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 6.6% จากผลผลิตเฉลี่ย 2,982 กก.ต่อไร่ เพิ่มขึ้น 2.09%

ทั้งนี้เป็นผลมาจากต้นปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่เมื่อปี 2558 เริ่มให้ผลแล้ว และจากสภาพน้ำฝนเอื้ออำนวย ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำฝนทำให้โอกาสการเกิดจันตุมเปียเพิ่มขึ้น จำนวนทะลายจึงเพิ่มขึ้น และผลผลิตต่อไร่เพิ่มขึ้น

“ผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้นในทุกภาค ซึ่งภาคเหนือมีสภาพอากาศที่เอื้ออำนวย ต้นปาล์มสมบูรณ์ ส่วนภาคอีสานเกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกแทนที่นาและพื้นที่ว่างเปล่า สำหรับภาคกลางในช่วง 1-2ปีที่ผ่านมาปริมาณน้ำตมมาก ฝนตกชุก เอื้อต่อการติดดอก และภาคใต้เกษตรกรปลูกแทนงาละลองกอง และยางพารา รวมทั้งทดแทนสวนปาล์มเก่า”

ส่วนราคาที่เกษตรกรขายได้ วันนี้ (9 เม.ย.) อยู่ที่ กก.ละ 3 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับวันที่ 8 เม.ย. อยู่ที่ กก.ละ 3.10 บาท ลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาเกษตรกรขายได้ กก.ละ 4.34 บาท

กก.ปฏิรูปสร.จีถอน'พาราควอต'

●50ปท.ถอนแล้วจีนผลิตเองยังไม่ใช้

กก.ปฏิรูประบบสาธารณสุข ห่วงไทยสะสมปัญหา สารฆ่าหญ้า พาราควอต หวั่นอนุ กก.เฉพาะกิจพิจารณาต่ออายุ ทั้งที่ส่งผลกระทบสะสมพิษต่อร่างกาย ไต ตับ พาร์กินสัน ย้ำเกือบ 50 ปท.สั่งแบน จีนผลิตเองยังไม่กล้าใช้

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมจุฬา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในฐานะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข กล่าวว่า คนไทยยังมีความเสี่ยงจากการรับสารพิษ สารเคมี โดยเฉพาะการรับประทานผักผลไม้ปนเปื้อนสารเคมี ซึ่งสะสมจนเสี่ยงเกิดโรคไต โรคตับ และล่าสุดยังมีผลการศึกษาว่าส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 4 อย่าง ที่ผ่านมานักวิชาการ ผู้บริโภค เครือข่ายภาคประชาชนออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้สารเคมีพาราควอต อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้มีการประชุมและสรุปข้อเสนอไปแล้วว่า ควรต้องถอนออก เพราะมีผลต่อสุขภาพ อาจไม่ได้ถอนทันที แต่ค่อยๆ ลดลงจนหมดไป ประเด็นปัญหาคือ ล่าสุดทราบว่ามีตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งมีตัวแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ ซึ่งจะพิจารณาตัดสินภายในเดือนเมษายนนี้ว่าจะถอนสารเคมีดังกล่าวหรือไม่ หรือจะต่อทะเบียนอีก เพราะที่ผ่านมามีการให้เหตุผลจนทำให้เกิดความหวาดวิตกว่าจะต่ออนุญาตให้สารฆ่าหญ้าพาราควอตไปอีก ซึ่งหากเป็นจริงจะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก

ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าวอีกว่า ส่วนที่ก่อนหน้านี้หลายคนมองว่า สารเคมีนี้หากจัดการดีๆ ไม่ส่งผลกระทบ แต่จริงๆ มีสารตกค้าง

และมีผลระยะยาวชัดเจน โดยที่ผ่านมามีการศึกษาและติดตามผู้ที่สัมผัสกับสารเคมีที่ใช้ในการฆ่าหญ้าและวัชพืชเหล่านี้ว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคพาร์กินสันถึงร้อยละ 70 และในเวลาต่อมาได้พิสูจน์ว่าพาราควอตเป็นตัวสำคัญและทำให้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นถึง 2.5 เท่า ในรายงานจากสมาคมแพทย์ทางระบบประสาทของสหรัฐอเมริกา หลายรายงานมีผลสรุปตรงกันว่าเพิ่มความเสี่ยงขึ้น 3 เท่าและในปี 2013 มีการตีพิมพ์รายงานเป็น 100 ชิ้นจากทั่วโลกซึ่งมีข้อสรุปตรงกันในการเกิดโรคพาร์กินสันเพิ่มขึ้นจากสารเคมีเหล่านี้

“ปัจจุบันสารพาราควอตถูกแบนใน 48 ประเทศ ซึ่งมีทั้งเอเชีย ยุโรป แอฟริกา โดยในเอเชีย รวมทั้งประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้ผลิตแต่ไม่ให้ใช้ นอกจากนั้นยังมีประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม ศรีลังกา เรื่องยาฆ่าหญ้าเหล่านี้พวกเราที่เรียนหมอจะเห็นคนตายอย่างทรมานหลายราย ที่พลาดสัมผัสผิวหนังหรือกินโดยอุบัติเหตุและตายทรมานจากเนื้องอกเป็นพังผืดตับวายและไตวาย ต่อมามีการใช้โดยให้มีการปกปิดร่างกายมิดชิดแต่ก็ยังมีการสัมผัสผิวหนังและตกค้างอยู่ในไธนา ในน้ำที่ขัง ชาวไร่ชาวนาย่าน้ำที่มีสารปนเปื้อนเหล่านี้ จ.หนองบัวลำภูมีคนไข้ 100 กว่ารายในหนึ่งปี และเสียชีวิต 6 รายด้วย ขาเน่าและมีติดเชื้อซ้ำซ้อน หลายรายต้องตัดขาทิ้ง” ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าว



แคไชลาน



สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ระหว่างที่ **ทันสมคิด จาตุศรีพิทักษ์** รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรแก่ข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังจากทันกระหน่ำนโยบายผลักดันภาคเกษตรไปหลายชุด เหมือนการโค้ชซึ่งให้เกษตรกรอีกเข็มและมุ่งมั่นทำได้ตามเป้าหมาย ทันสมคิดก็พักเบรกเปลี่ยนเรื่องคุยพาผู้ฟังย้อนอดีตวันวานของทันรองนายกฯ พาไปท่องเที่ยวเมืองรอง “ตั้งแต่เด็กผมร้องเพลงทำฉลอมมาจากโตบ้านนี้ก็ยังไม่เคยไปเที่ยวทำฉลอม จังหวัดสมุทรสาคร ลักที่ไปแต่หัวหิน ต่อไปถ้ามีรถไฟครอบคลุมการไปไหนมาไหนสะดวก เมืองรองจะเป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยวมากขึ้น มีการกระจายรายได้ไปถึงทำฉลอมมากขึ้นหลายคนจะได้ไปดูไปเห็นจริงๆ ไม่ใช่แค่ร้องเพลงได้แบบผม”

จากนั้น ก็ดึงตัวเองกลับมาในยุคปัจจุบัน พร้อมกล่าวว่า “ที่จริงวันนี้ผมพูดเยอะมาก แก่ตัวแล้วเริ่มพูดเยอะไม่ค่อยไหว วันหนึ่งๆ ต้องไชลานตัวเองตั้งหลายรอบ”

แหม...ขนาดไชลาน พลังงานยังลั่นเหลือ ถ้าเปลี่ยนเป็นใส่ถ่านอัลคาไลน์ มีหวังตามกันไม่ทันทีเดียวเชียว (ฮา)

หมอธีระวัฒน์เขย่าพาราควอดตัวยามีผลต่อสมอง

สาธารณสุข ● หมอธีระวัฒน์ เขย่าซ้ำ แฉ 48 ประเทศทั่วโลก ทั้งเอเชียและยุโรปสั่งแบนพาราควอด เพราะมีผลต่อสุขภาพ ทั้งโรคไต โรคตับ และล่าสุดยังมีผลการศึกษาว่า ส่งผลทางสมองด้วย หวั่นได้ไปต่อเพราะจะเกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก

วันที่ 9 เม.ย. ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ในฐานะกรรมการปฏิรูประบบสาธารณสุข กล่าวว่า ช่วงที่ผ่านมาคนไทยยังมีความเสี่ยงจากการรับสารพิษ สารเคมี โดยเฉพาะจากการรับประทานผักผลไม้ปนเปื้อนสารเคมี ซึ่งสะสมจนเสี่ยงเกิดโรคไต โรคตับ และล่าสุดยังมีผลการศึกษา

ว่า ส่งผลทางสมองด้วย ฯลฯ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ได้มีการสรุปว่าต้องมีการถอนสารเคมีพาราควอด ออกจากวิชาการ ผู้บริโภคเครือข่ายภาคประชาชนออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกการใช้สารดังกล่าว ซึ่งตามนโยบายของ สธ.อาจไม่ได้ถอนทันที แต่จะค่อยๆ ลดลง และหมดไป แต่เกิดประเด็นปัญหาคือล่าสุดทราบว่ามีการตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ โดยคณะกรรมการวัตถุอันตราย ให้เป็นผู้พิจารณาว่าจะถอนหรือไม่ ภายในเดือน เม.ย.นี้ ซึ่งมีตัวแทนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงอุตสาหกรรม ฯลฯ เพราะที่ผ่านมามีการให้เหตุผลจนทำให้เกิดความหวาดวิตกว่าจะต่อ

อนุญาตให้สารฆ่าหญ้าพาราควอดไปอีก ซึ่งหากเป็นจริง จะก่อให้เกิดผลกระทบเป็นอย่างมาก

ศ.นพ.ธีระวัฒน์กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสารพาราควอดถูกแบนใน 48 ประเทศ ซึ่งมีทั้งเอเชีย ยุโรป แอฟริกา โดยในเอเชีย รวมทั้งประเทศจีน ยังมีประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม ศรีลังกา อย่างไรก็ตาม เรื่องยาฆ่าหญ้าเหล่านี้ในวงการแพทย์ จะเห็นความทรมานของคนไข้ที่พลาดสัมผัสผิวหนังหรือกินโดยอุบัติเหตุและตายทรมานจากเนื้องอกเป็นพังผืด ตับวาย และไตวาย ซึ่งก็มีการใช้โดยให้มีการปกปิดร่างกายมิดชิด แต่ก็ยังมีการสัมผัสผิวหนังและตกค้างอยู่ในไรนา ในน้ำที่ซึ่งชาวไร่ชาวนาส่วนใหญ่น้ำที่มีสารปน

เปื้อนเหล่านี้ เฉพาะที่จังหวัดหนองบัวลำภู ที่โรงพยาบาลจังหวัดมีคนไข้กว่า 100 รายใน 1 ปี และเสียชีวิต 6 ราย ด้วยอาการชาและมีการติดเชื้อซ้ำซ้อน หลายรายต้องตัดขาทั้งเป็นผลงานของคณะผู้วิจัยของสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นผู้ศึกษา

จากข้อมูลของไทยแพน (Thai-Pan) ประเทศที่มีการห้ามใช้สารพาราควอด มีทั้งเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ในเอเชีย มีจีน เกาหลี ศรีลังกา เวียดนาม ลาว กัมพูชา ซีเรีย คูเวต สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และในส่วนของยุโรปนั้น อิตาลี สเปน สวีเดน โปแลนด์ โปรตุเกส นอร์เวย์ ส่วนแอฟริกา มีเซเนกัล เบอร์กินาฟาโซ เป็นต้น.

ลุยแผนรับสงครามการค้า

ไทยเล็งส่งออกทดแทน 1,400 ล้านดอลลาร์ หลังสหรัฐ-จีนสาตภาษีใส่กัน

โพสต์ทูเดย์ - “สนธิรัตน์” สั่งพาณิชย์เตรียมมาตรการเชิงรุกและตั้งรับสงครามการค้า รุกชิงเค้ก 1,400 ล้านดอลลาร์จากสินค้าสหรัฐ-จีนตั้งกำแพงภาษี

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนเชิงรุกและตั้งรับกรณีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนที่มีการตอบโต้มาตรการภาษีระหว่างกัน โดยในเชิงรุกขณะนี้ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์และคณะเดินทางไปสหรัฐเพื่อร่วมประชุมคณะมนตรีภายใต้กรอบการค้าและการลงทุน (TIFA) ไทย-สหรัฐ ซึ่งจะหารือในหลายประเด็น โดยเฉพาะการขอยกเว้นใช้กฎหมาย Trade Expansion Act of 1962 มาตรา 232 กับไทย ในกรณีที่สหรัฐเก็บภาษีเหล็กและอะลูมิเนียมจากทั่วโลกในอัตรา 25% และ 10%

“ไทยจะคุยกับสหรัฐเรื่องมาตรการทางการค้าต่างๆ ผมอยากให้มองในแง่บวกว่าไทยจะเจรจาสำเร็จกลับมา แต่สหรัฐจะหยีบยกประเด็นอื่นๆ เพื่อแลกเปลี่ยนอะไรกับไทยหรือไม่ โดยเฉพาะการนำเข้าเนื้อหมูทางตัวแทนฝ่ายไทย คือ กระทรวงเกษตรฯ จะทำหน้าที่เจรจาในส่วนนี้ และการเจรจารอบนี้อาจยังไม่ได้ข้อยุติ ซึ่งถ้ายึดเยื้อผมก็พร้อมที่จะเดินทางไปร่วมประชุมต่อไป” นายสนธิรัตน์ กล่าว

สำหรับมาตรการตั้งรับของไทย โดยไทยได้มีการศึกษาผลกระทบจากการใช้มาตรการของสหรัฐที่ดำเนินการออกมารวมทั้งการศึกษามาตรการที่จีนใช้ดำเนิน



สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์

การกับสหรัฐ พบว่ามีทั้งผลกระทบทั้งในเชิงบวกและลบ โดยในแง่บวกมีโอกาสที่ไทยจะใช้ช่องว่างส่งออกสินค้าไปขายทั้งสหรัฐและจีน เบื้องต้นได้ศึกษาผลกระทบจากการที่สหรัฐใช้มาตรการภาษีกับสินค้าของจีน โดยจีนไม่สามารถส่งสินค้ามาขายยังสหรัฐได้ คาดว่ามูลค่าที่ไทยจะส่งออกไปสหรัฐแทนสินค้าจีนประมาณ 300-1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ขณะที่สินค้าของสหรัฐที่ส่งออกมาจีน แต่ถูกจีนใช้มาตรการภาษี คาดว่ามูลค่าที่ไทยจะส่งออกไปจีนแทนสินค้าสหรัฐประมาณ 300 ล้านดอลลาร์

“คาดว่าไทยจะได้รับประโยชน์ในการเจาะตลาดส่งออกไปจีนแทนสินค้าสหรัฐ เช่น สินค้าผลไม้สดและแปรรูป ซึ่งจะมีการเจาะตลาดทั้งเมืองหลักและเมืองรองของจีน โดยทั้งหมดจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาสินค้าที่ไทยจะได้รับประโยชน์เชิงลึกเป็นรายโปรดัคต์จากทั้งสหรัฐและจีน ซึ่งรวมๆ มูลค่าที่สินค้าไทยจะส่งออกไปทั้งสองประเทศจากการใช้มาตรการภาษีประมาณ 1,400 ล้านดอลลาร์” นายสนธิรัตน์ กล่าว

ด้านสินค้าในกลุ่มห่วงโซ่อุปทานที่ไทยส่งออกไปจีน เพื่อผลิตสินค้าสำเร็จรูปส่งออกไปยังสหรัฐ ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการที่สหรัฐเก็บภาษีนำเข้าสินค้าเทคโนโลยีตามมาตรา 301 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐ เนื่องจากสหรัฐกล่าวหาจีนไม่มีการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญานั้น เบื้องต้นประเมินว่าจะมีสินค้าประมาณ 50 รายการของไทยได้รับผลกระทบ มูลค่าประมาณ 19 ล้านดอลลาร์ เช่น คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบโทรศัพท์มือถือ ฮาร์ดดิสก์ โดยไทยจะทำการส่งออกสินค้าห่วงโซ่อุปทานให้กับสหรัฐทดแทนตลาดจีน

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ส่วนสินค้าส่วนเกินที่คาดว่าจะถูกจีนและสหรัฐตีพิมพ์ราคาส่งออกไปยังประเทศทั่วโลก รวมทั้งไทยนั้น ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เตรียมมาตรการในการปกป้องสินค้าจากทั้งสองประเทศที่จะทะลักเข้าไทย ซึ่งมีทั้งมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (เอที) ไว้แล้วและยังได้ให้ศึกษาการเตรียมความพร้อมกรณีที่สหรัฐมีการใช้มาตรการเข้มงวดและกดดันไทย ซึ่งไทยก็จะตอบโต้ด้วยการนำเข้าสู่การพิจารณาขององค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ) ไว้ด้วย

“ภาพรวมของการส่งออกไทยปีนี้ยังยืนยันเป้าหมายเติบโตไว้ที่ 8% เชื่อว่าไทยจะยังรักษาโมเมนตัมการส่งออกนี้ได้อยู่ แต่ก็ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งความผันผวนของค่าเงินและเศรษฐกิจโลกที่อาจได้รับผลกระทบด้วย” นายสนธิรัตน์ กล่าว ■

เกษตรฯจับมือสภาพัฒนาฯระดมจัดทำRoad Mapพัฒนาภาคเกษตร

ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผนึกกำลังทุกภาคส่วนร่วมเดินหน้าเกษตรกรรมยั่งยืน เปิดเวทีระดมความคิดเห็น “Road Map ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้แผนฯ 12” มุ่งเป้าเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืน 5 ล้านไร่ในปี 64

อูบลราชธานี : นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำ Road Map การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้แผนฯ 12” โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดขึ้นพร้อมทั้งร่วมเสวนา และ Work Shop การจัดทำกรอบแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ณ โรงแรมสุโขทัยแกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

นายวิวัฒน์ กล่าวว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนให้ได้ 5 ล้านไร่ ในปี 2564 แต่ในระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา พบว่า การขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนยังเป็นไปอย่างยากลำบากแม้จะมีความพยายามจากหลายภาคส่วนแต่พื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนก็ยังเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมทั้งประเทศ ดังนั้น กระทรวงเกษตรฯ จึงได้ปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยยกเลิกคณะกรรมการฯ ในบางส่วนที่มีความซ้ำซ้อน และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ขึ้นใหม่ เพื่อเร่งรัดดำเนินการกำหนดมาตรการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทั้งระดับนโยบาย

และการทำงานระดับพื้นที่ไปพร้อมกันเพื่อผลักดันให้เกิดการขยายผลเกษตรกรรมยั่งยืนในระดับพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่านอกจากนี้กระทรวงเกษตรฯ ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในการสนับสนุนให้เกิดข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนพื้นที่เกษตรกรรมยั่งยืนในภาคอีสาน โดยเริ่มต้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ยโสธร อำนาจเจริญ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ เพื่อให้มีพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 1 ล้านไร่ และมีแผนจะขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ต่อไป อีกทั้งได้มีการประกาศปฏิญญาขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ระหว่างกระทรวงเกษตรฯ และสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ไทยพีจีเอสที่ประกอบด้วยภาคีเครือข่ายต่างๆ โดยกระทรวงเกษตรฯ อยู่ระหว่างเร่งรัดการทำงานให้เกิดผลในเชิงพื้นที่

“ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานหลักแนวคิดสู่การปฏิบัติในเกษตรกรรมยั่งยืน เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ 1.ปรัชญา 2.ทฤษฎีใหม่ 3.วิธีปฏิบัติเป็นขั้นเป็นตอน 4.เทคนิค: วนัตถกรรม และ 5.วิธีบริหารบนความขาดแคลน (แบบคนจน) ทรงเน้นย้ำว่า ความยั่งยืน คือความเหมาะสม โดยเริ่มจากการพัฒนาคน เพื่อให้เกิดความแข็งแรงและอยู่ได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ที่สนับสนุนเกษตรกรที่เริ่มจากการพัฒนาตนเองปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเดิมไปสู่การทำเกษตรกรรมยั่งยืน สำหรับการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในระยะต่อไปมี 3 เรื่องสำคัญที่กระทรวงเกษตรฯ จะต้องริบดำเนินการ คือ 1.การออก พ.ร.บ.ส่งเสริมและ

พัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน 2.การจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนในภาพรวมเพื่อกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันของทุกภาค และ 3.การจัดทำฐานข้อมูลกลางเกษตรกรรมยั่งยืนที่สามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาบนข้อเท็จจริงได้ทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่ ซึ่งทั้ง 3 เรื่องจะเป็นประเด็นสำคัญในการระดมความคิดเห็นในการสัมมนาครั้งนี้ โดยจะนำข้อสรุปจากการสัมมนามาปรับปรุงและจัดทำแนวทางการทำงานร่วมกันให้สามารถขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของประเทศได้ต่อไป”

'กฤษฎา'แนะปฏิรูปภาคเกษตร เน้นพุ่งเป้าพัฒนาถึงตัวเกษตรกร

กษ.: นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้เขียนคำแนะนำ 4 ข้อ หรือ Coaching Tips ให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรฯ ทุกระดับนำไปขับเคลื่อนการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร 20 โครงการ ในงบกลางปี 2.4 หมื่นล้านบาท ซึ่งสอดคล้องกับโครงการไทยนิยมยั่งยืน ที่มุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการค้าหรือพาณิชย์ โดยใช้การตลาดนำการผลิตกับการเกษตรกรรมเพื่อความยั่งยืน ลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่ดีขึ้นได้ถึงตัวเกษตรกรลงรายครัวเรือนอยู่ในอาชีพอย่างยั่งยืน และมีรายได้เพียงพอพันความยากจนขอทำซ้ำทุกโครงการต้องทำอย่างโปร่งใส อย่าทำแบบไฟไหม้ฟางหรือเพียงเพื่อการใช้งบให้หมดทั้งนี้ต้องเชื่อมโยงกับโครงการเกษตรแปลงใหญ่ เกษตรอินทรีย์ การพัฒนากลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่หรือการพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ

“ทุกโครงการให้คัดเลือก

เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร มีความพร้อม ตั้งใจประกอบอาชีพเกษตร แต่ยังขาดองค์ความรู้สมัยใหม่ หรือคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นบุตรหลานของเกษตรกร เข้ารับการอบรมต่อยอดการเกษตรแม่นยำสูงไปผ่านการแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรได้ทุกพื้นที่ตามตลาดต้องการ”

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่ ทั้งนี้ ระดับอำเภอเป็นหน่วยงานหลักทำหน้าที่ประสานหน่วยงานเจ้าของโครงการหากมีความจำเป็นเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุดสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ดำเนินการ ที่ไม่เปลี่ยนแปลงวงเงินงบ และไม่ขัดกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่รับอนุมัติจากสำนักงบประมาณแล้ว โดยให้ส่วนจังหวัด ประสานกับส่วนกลางซึ่งปลัดกระทรวงเกษตรฯ แต่งตั้งคณะทำงานประสานงาน และให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ ผู้ตรวจราชการกรมติดตามทุกโครงการรายงานให้ตนทราบทุกระยะ

เผยคืบหน้าขับเคลื่อนแปลงใหญ่

นายไพศาล สังข์มงคล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญในเรื่อง การลดต้นทุนการผลิต โดยการรวมแปลงเป็นแปลงใหญ่ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตต่อพื้นที่ รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของตลาด มีการผลิตร่วมกันเป็นกลุ่มและมีการเชื่อมโยงกับตลาดเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ของสินค้า แก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นตลาดและราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

ปัจจุบันพื้นที่การดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ใน 9 จังหวัดภาคกลางมีจำนวนแปลงใหญ่ทั้งสิ้น 237 แปลง พื้นที่รวม 348,366 ไร่ เกษตรกร 12,666 ราย 24 สินค้า ได้แก่ ข้าว 140 แปลง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 17 แปลง มันสำปะหลัง 16 แปลง พืชผัก 12 แปลง อ้อยโรงงาน 6 แปลง พืชอาหารสัตว์ 2 แปลง ปาล์ม 2 แปลง เผือก 1 แปลง ข้าวโพดฝักสด 1 แปลง ข้าว/ถั่ว 1 แปลง ทุเรียน 5 แปลง ถั่วเขียว 3 แปลง ถั่วเหลือง 3 แปลง มะม่วง 2 แปลง ไม้ประดับ 3 แปลง ถั่วเขียว 2 แปลง ไม้ดอก 1 แปลง โคนม 7 แปลง โคเนื้อ 2 แปลง แพะ 4 แปลง กระบือ 2 แปลง ไก่พื้นเมือง 1 แปลง ปลาจุก 3 แปลง และปลาช่อน 1 แปลง

โดยในปี 2561 การดำเนินงานขับเคลื่อนแปลงใหญ่

ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท ได้วางแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแปลงใหญ่ไว้ 4 หัวข้อสำคัญ

ได้แก่ 1. การประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต ทุก 2 เดือน 2. ติดตามและให้คำแนะนำแก่จังหวัดในการประเมินจัดชั้นแปลงใหญ่ 3. ให้คำแนะนำ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหาและอุปสรรค ในการดำเนินงานแปลงใหญ่แก่จังหวัด 4. การพัฒนาผู้จัดการแปลงใหญ่สำหรับแปลงใหญ่ปีที่ 3 (แปลงใหญ่ปี 2559) โดยกรมส่งเสริมการเกษตร กำหนดจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลงใหญ่ เพื่อปรับเปลี่ยนผู้จัดการแปลงจากเกษตรกรอำเภอเป็นเกษตรกร อย่างไรก็ตามการขับเคลื่อนนโยบายแปลงใหญ่ถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจหลักสำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรที่สามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรให้มีความยั่งยืนอย่างแท้จริง ฉะนั้นการดำเนินงานในปีนี้จะมีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา.

'สมคิด' ส่งเพิ่มจีดีพีเกษตร แก้ปัญหาเหลื่อมล้ำรายได้

หนุนสมาร์ตฟาร์มเมอร์ ดึง'หนุ่ม-สาว'เข้าสู่ภาคเกษตรมากขึ้น

กรุงเทพธุรกิจ ● “สมคิด” ระบุสัดส่วนภาคการเกษตรจีดีพีต่ำกว่า 10% มีปัญหารายได้สร้างความเหลื่อมล้ำวันเป็นเครื่องมือทางการเมืองปลูกปั้นเร่งกระทรวงเกษตรฯ ผลักดันเทคโนโลยี สร้างสมาร์ตฟาร์มเมอร์ ดึงวัยหนุ่มสาวเข้าสู่ภาคการเกษตร

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวในการสัมมนาและให้นโยบายการปฏิรูปภาคเกษตรเพื่อการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศ ว่า ขณะนี้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นเมื่อเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา ดัชนีเศรษฐกิจทุกตัวดีขึ้นในทิศทางเดียวกันโดยเฉพาะการลงทุน และความเชื่อมั่นน่าพอใจ ซึ่งจากการหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กระทรวงการคลังและกระทรวงพาณิชย์พบว่า มีปัจจัยภายนอกที่คาดว่าจะเกิดขึ้น แต่ไม่กระทบไทยทำให้ภาวะเศรษฐกิจก้าวไปข้างหน้าได้มั่นคง คาดว่าปีนี้เป็นผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (จีดีพี) จะขยายตัวอย่างน้อย 4%

ทั้งนี้จีดีพีสะท้อนให้เห็นว่าไทยมีรายได้ระดับปานกลาง แต่แท้จริงแล้วไทยมีรายได้ในระดับต่ำ จะเห็นได้จากรายได้เกษตรกร และความสามารถในการแข่งขันยังสู้ประเทศอื่นไม่ได้ และเศรษฐกิจไทยในอดีตพึ่งการส่งออกเป็นหลัก แต่ปัจจุบันสินค้าส่งออกเหล่านี้เริ่มล้าสมัยและมีคู่แข่งมากขึ้น ดังนั้นภาคการเกษตรจะอยู่แบบ

เดิมไม่ได้ ต้องพัฒนาและรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมความสามารถในการแข่งขัน เช่น ไทยแลนด์ 4.0 โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) เพื่อยกระดับการผลิตให้ทันสมัยมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายจะแก้ไขความยากจน ความเหลื่อมล้ำ ความไม่เท่ากันของรายได้ในภาคการเกษตร โดยไม่ต้องการให้มองว่าเป็นภาระ แต่ให้มองเป็นทรัพย์สินของประเทศ เพราะเป็นภาคการผลิตที่ช่วยให้ไทยส่งออกไปได้ แต่เกษตรกรปัจจุบันเป็นผู้สูญเสียมากขึ้น และจะเพิ่มขึ้นเป็น 64-65% ในอีก 4-5 ปีข้างหน้า ดังนั้นจึงต้องมีแผนรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น

โดยการปรับโครงสร้างภาคการเกษตรทั้งระบบ ผลักดันให้วัยหนุ่มสาวเข้าสู่ภาคการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต้องรับภาระนี้ และต้องทำให้สัดส่วนภาคเกษตรในจีดีพีเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันที่มีไม่ถึง 10% ซึ่งเป็นช่องว่างที่ห่างกันมากเมื่อเทียบกับภาคอื่นที่มีสัดส่วนในจีดีพีสูงสุดถึง 20% หากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปสังคมจะอยู่ไม่ได้

“ขณะนี้ไทยก้าวพ้นความถดถอยของเศรษฐกิจแล้ว แต่ไทยต้องการไปสู่จุดที่ดีกว่า ในรัฐบาลชุดนี้ซึ่งงบประมาณกว่าแสนล้านบาทลงทุนสู่เศรษฐกิจฐานราก แต่งบประมาณนี้ช่วยยกระดับประคองให้อยู่ได้เท่านั้น แต่จากนี้ไปต้องเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรให้เข้มแข็ง ทันสมัย เกษตรกรภูมิใจในอาชีพมากขึ้น ต้องร่วมมือกับทุกฝ่าย”

สำหรับการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรตกต่ำ ที่ผ่านมามุ่งไปที่ราคาเป็นสำคัญ รัฐบาลใช้วิธีการประกันราคารับจำนำสินค้าที่ไม่ได้ผล แต่รัฐบาลนั้นจะไม่เน้นนโยบายให้กลไกราคาเปิดเป็นอน จะใช้วิธีสมทบค่าใช้จ่ายให้เกษตรกรเพื่อให้อยู่ได้ในช่วงราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ซึ่งโชคดีที่ราคาข้าวปีนี้มีปัญหา

ส่วนปาล์มน้ำมัน ยังน่าเป็นห่วงเพราะข้อมูลล่าสุดพบว่าปริมาณเพิ่มขึ้นมาก จึงต้องหารือกระทรวงพลังงานเพื่อนำไปใช้เป็นไบโอดีเซล รวมทั้งสั่งให้กรมการค้าภายในตรวจสอบสต็อกด้วย ในขณะที่ยางพาราที่ส่งเสริมมากเมื่อ 15 ปีที่ผ่านมา ทำให้ปัจจุบันราคาลดลงและเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือ แต่ไม่มีการพัฒนาคุณภาพและกลายเป็นประเด็นการเมืองต่อรองรัฐบาลที่ไม่สร้างสรรค์เลย

ทั้งนี้แนวทางที่เกษตรกรจะต้องปรับตัวคือ ให้ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ตลาดนำการผลิตเพื่อไม่ให้เกษตรกรอยู่ในสถานะเสี่ยง และเกษตรกรต้องไม่อ่อนแอ โดยมีสินเชื่อสนับสนุนพร้อมให้ความรู้และโอกาส และต้องสร้าง Smart Farmer รู้จักใช้เทคโนโลยีและมีความคิดเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งใช้ช่องทางการค้าอิเล็กทรอนิกส์เพราะการค้าไม่มีพรมแดนแล้ว ต้องเชื่อมโยงตลาดโลกไปถึงกลุ่มเกษตรกรหรือวิสาหกิจชุมชนในระดับพื้นที่ให้ได้ จากนั้นระบบโลจิสติกส์จะตามมาเองเพื่อการกระจายสินค้าจากชุมชนสู่ตลาด รวมทั้งทุกหน่วยงานจะต้องเชื่อมการทำงานเกี่ยวกับการบริการและการเกษตรเข้าด้วยกันให้ได้

'เอฟเอไอ' ยกย่อง สมเด็จพระเทพ ทรงเป็นผู้นำแก้ปัญหาขาดแคลนอาหาร

องค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชา-
ชาติ (เอฟเอไอ) ประจำ
ภูมิภาคเอเชียและแป-
ซิฟิก ยกย่องสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรม ★ มีต่อหน้า 11

'เอฟเอไอ' ยกย่อง ☆ ต่อจากหน้า 1
ราชกุมารี ในฐานะทูตพิเศษของสหประชาชาติ ด้าน
การจัดความหิวโหย ทรงเป็นผู้นำและต้นแบบใน
การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารและปรับปรุง
โภชนาการของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งหลาย
ประเทศควรนำไปเป็นแบบอย่าง

เมื่อวันที่ 9 เม.ย. นายกฤษฎา บุญราช
รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงการเตรียมเดินทาง
ไปร่วมประชุมสมัชชาองค์การอาหารและเกษตร
แห่งสหประชาชาติ (เอฟเอไอ) ประจำภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟิก สมัยที่ 34 ณ เมืองนาดี สาธารณรัฐฟิจิ
ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-18 เม.ย.นี้ว่า ในการประชุม
ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ที่มีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนาย
ธนาพร เวียงสิน อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) สำนักงาน

ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโรม เข้าร่วม
ประชุม ในวันเดียวกันนี้ ได้รายงานมายังประเทศไทย
ว่า นางกฤษณา ทวีกิตติฐาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่
และผู้แทนเอฟเอไอ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ได้กล่าวยกย่อง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตพิเศษ (Special
Ambassador) ของสหประชาชาติ ด้าน Zero
Hunger (การขจัดความหิวโหย) ซึ่งพระองค์ทรงงาน
ด้านการพัฒนาโภชนาการและความมั่นคงอาหาร
มาอย่างต่อเนื่อง ทรงเป็นผู้นำและต้นแบบในการ
แก้ไขปัญหาคาดแคลนอาหาร และปรับปรุง

โภชนาการของเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดารมานาน
กว่า 30 ปี ซึ่งหลายประเทศควรนำไปเป็นแบบอย่าง
นายกฤษฎากล่าวอีกว่า ในฐานะหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทยร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีด้านเกษตร
ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก
ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 46 ประเทศ เพื่อ
ร่วมประชุมระดับรัฐมนตรี ภายใต้หัวข้อการจัด
ความอดอยากหิวโหย รวมทั้งขึ้นกล่าวถ้อยแถลง
ถึงการดำเนินงานของรัฐบาลไทยในการพัฒนาที่
ยั่งยืนตามเป้าหมายของสหประชาชาติ โดยเฉพาะ
การน้อมนำเอาศาสตร์พระราชของพระบาทสมเด็จพระ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ที่ทรงมีโครงการพระราชดำริ เน้นแก้ไขปัญหาดิน
และน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืนมาปรับใช้ในการ

บริหารจัดการทรัพยากรการผลิตที่ดี ส่งเสริมให้มี
สินค้าเกษตรและอาหารที่ดี นำมาซึ่งความมั่นคง
ทางอาหารในระยะยาว เพื่อขจัดความหิวโหยใน
ระดับประเทศและยืนยันท่าทีประเทศไทยที่พร้อม
ร่วมมือดำเนินการกับประชาคมโลกด้วย

"การประชุมครั้งนี้จะส่งผลให้ประเทศสมาชิก
ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ และวิกฤติ
ด้านอาหาร พลังงาน และเศรษฐกิจ ต่อสถานการณ์
ความมั่นคงด้านอาหารในภูมิภาคและร่วมกันกำหนด
ยุทธศาสตร์และการจัดลำดับความสำคัญของความ
ช่วยเหลือที่ภูมิภาคต้องการได้รับจากเอฟเอไอ" นาย
กฤษฎากล่าวและว่า ในการประชุมครั้งนี้ ไทยจะ
ถือโอกาสหารือทวิภาคีร่วมกับผู้อำนวยการใหญ่
องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนเอฟเอไอ ประจำ
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก เพื่อแลกเปลี่ยนความ
ร่วมมือทั้งในประเด็นที่เอฟเอไอสนใจและประเด็น
ที่ไทยสนใจ เช่น การลดจำนวนผู้อดอยากหิวโหย
การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม หรือไอยูยูและเรื่องความ
ร่วมมือระหว่างไทยและเอฟเอไอ ในการพัฒนาภาค
การเกษตรด้วย

วิชาญห่วงสมคิด ปมใช้อำนาจรัฐ

หวั่นคนตีความผิดนำไปโจมตี พบ471บช.พันกองทูนเสมา ต้นศัลรับก.ม.ลูก

“วิชาญ” ไม่อยากรับรู้ปม “สมคิด” ตั้งพรรคหนุน
“บักตุ” นั่งนายกฯ ต่อ เตือนให้ระมัดระวังการ
ใช้อำนาจรัฐ นายกฯ ปาฐกถาที่จุฬาฯ ย้ำไม่คิด
สืบทอดอำนาจ ยืนยันจะไม่เลือกพรรคไหน “สนธิ
รัตน์” แยมอยู่ระหว่างพูดคุยอนาคต ด้านศาล
รธน.นัดเคาะ ก.ม.ลูก ส.ส.พุดนี้ **อ่านต่อหน้า 4**

วิชาญ

เมื่อวันที่ 9 เมษายน ที่โรงแรมเพนินซูล่า นายวิชาญ เครื่องาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่น่ายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ประกาศสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อ และอาจตั้งพรรคการเมือง เป็นการใช้อำนาจรัฐที่จะได้เปรียบพรรคการเมืองหรือไม่ว่า ใครก็ตามที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง ต้องระมัดระวังในส่วนนี้เอง เส้นที่จะแบ่งกันระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์สาธารณะ มันอาจจะบางมาก ก็ต้องระวัง ซึ่งไม่รับรู้และไม่อยากเกี่ยวข้องกับ

● ได้ “บักตุ” ไม่ได้ลงพื้นที่หาเสียง
นายวิชาญ เครื่องาม รองนายกรัฐมนตรี

กล่าวถึงกรณีพรรคการเมืองวิพากษ์วิจารณ์การลงพื้นที่ของ พล.อ.ประยุทธ์ เป็นการเอาเปรียบพรรคการเมืองว่า การลงพื้นที่นั้นไปในฐานะรัฐบาลเพื่อทำงาน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับ การหาเสียงเลือกตั้งอะไรทั้งสิ้น และวันนี้ไม่ว่าพรรคการเมืองใดต้องการลงพื้นที่เยี่ยมสามารถทำได้ ถ้าไม่ใช้การลงไปเพื่อทำกิจกรรมทางการเมือง อีกทั้งวันนี้ก็มีการลงพื้นที่กันอยู่แล้ว แม้นักการเมืองจะมองว่าการลงพื้นที่ของนายกฯ เป็นการหาเสียง แต่เรามองว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาล
“คนเป็นรัฐบาลมันจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบคนอื่นบ้างเป็นธรรมดา เหมือนกับรัฐบาลก่อนๆ ประมาณ 2 เดือนก่อนยุบสภา ก็จะลงพื้นที่หาเสียง เนื่องจากพรรคอื่นเขาไม่รู้มาก่อนว่ารัฐบาลจะยุบสภา เพราะมันเป็นเรื่องของรัฐบาล เป็นแบบนี้เยอะแยะไปทั่วโลก จึง

ต้องหาเสียงให้หนัก เยี่ยมประชาชนมากขึ้น ซึ่งคนไม่รู้ว่ามันไปทำอะไร แต่พอถึงเวลาที่เปรียบยุบสภา อีกไม่กี่วันเลือกตั้ง ถ้าจะกล่าวหาว่าเป็นการได้เปรียบมันก็ได้เปรียบอยู่แล้ว รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยมีอำนาจหน้าที่ตรงนี้อยู่ ส่วนที่มีข่าวว่าคนในรัฐบาลจะตั้งพรรคการเมืองนั้น ผมไม่ทราบ” นายวิชาญ กล่าว

● ชี้อนาคตลงพื้นที่ได้ไม่มีปัญหา

เมื่อถามถึงกรณีนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ผู้ร่วมก่อตั้งพรรคคอนาคตใหม่ เดินทางพบประชาชนที่ จ.ตรัง เพื่อรับฟังปัญหา เข้าข่ายเป็นกิจกรรมทางการเมืองหรือไม่ นายวิชาญกล่าวว่า ที่ผ่านมามีการเดินทางลงไปบรรยายปราศรัย พบปะกัน ไม่ได้มีปัญหาอะไร เราจะไม่บอกว่าผิดหรือไม่ เพราะเจ้าตัวจะรู้เอง และถ้าล้ำเส้นเกินไปเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเตือน ส่วนกิจกรรมที่นายธนาธรทำอยู่นั้น รวมถึงการรับฟังความเห็น สามารถทำได้ เพราะหลายคนทำอยู่ รัฐบาลรับทราบเป็นประจำว่าหลายคนลงพื้นที่ไปพบกับใครอย่างไร

● เมิน “เพื่อไทย” ไม่ร่วมถก คสช.

นายวิชาญ กล่าวถึงกรณีพรรคการเมืองประสานเพื่อขอพูดคุยกับคณะกรรมการความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า มีพรรคการเมืองไม่กี่พรรคประสานเข้ามาเพื่ออยากพูดคุยกับ คสช. จึงได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปให้ คสช.พิจารณา เบื้องต้นสามารถพูดคุยกันได้โดยจำเป็นต้องรอให้ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญบังคับใช้ก่อน ส่วนที่พรรคเพื่อไทยเห็นว่า คสช.ไม่มี

อำนาจในการกำหนดวันเลือกตั้งจึงไม่จำเป็นต้องมาร่วมพูดคุยด้วยนั้น ไม่เป็นไร ไม่ว่าจะกันเชื่อว่าแม้พรรคใหญ่ไม่ได้เข้าร่วม จะไม่มีปัญหาอะไร และถ้ามีพรรคการเมืองมาร่วมพูดคุยน้อยก็ไม่จำเป็นจะต้องจัดก็ได้

● “บักตู”เยื่อนจุฬาหวานผูกพันพิเศษ

เมื่อเวลา 08.30 น. ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ไปปรากฏภาพพิเศษในหัวข้อ “จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับการขับเคลื่อนประเทศในระยะเปลี่ยนผ่าน” โดยมีคณะอาจารย์ นิสิตจุฬาฯ เข้าร่วม ทั้งนี้ เมื่อไปถึงนายกฯ ได้วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราช และสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในการปรากฏตนนายกฯ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแห่งรอยยิ้ม จนทำให้ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวจากต่างชาติมากที่สุด ดังนั้นขอให้เป็นที่บ้านที่ดีในการต้อนรับ และที่ผ่านมาก็ผูกพันกับจุฬาฯ เป็นพิเศษ เนื่องจากภรรยาเป็นอาจารย์สอนที่นี่ อีกทั้งลูกสาวก็เรียนที่คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

● ยันชีวิตไม่เคยตั้งใจเป็นนายกฯ

“ประชาธิปไตยเกิดขึ้นมานานแล้ว การศึกษาเราไม่ได้เลวร้าย ระบบไม่ได้เสียหาย แต่ต้องหาวิธีการที่เหมาะสม นำวิธีการที่มีอยู่แล้วมาปรับเปลี่ยน ให้ตรงกับเป้าหมายของนิสิต นักศึกษา ครู และประเทศ ให้ทั้ง 3 อย่างตรงกัน เพื่อให้สามารถเดินหน้าไปได้ การปฏิรูปการศึกษาจึงต้องผลิตคนตรงความต้องการของประเทศ ซึ่งทุกคนต้องตั้งเป้าหมายของตนเอง ผมไม่ได้มีความสมบูรณ์แบบตั้งแต่เด็ก แต่ตั้งใจความหวังไว้ว่าจะทำอะไรตั้งแต่เด็ก และไม่เคยเปลี่ยนที่จะรับราชการทหาร แต่ไม่เคยมีความตั้งใจที่จะเป็นนายกฯ แต่ด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ทำให้ผมต้องมาขึ้นตรงนี้ มาพูดให้คนฟัง ดังนั้นขอให้ตั้งมั่นเพื่อเป็นคนดีและคิดว่าจะทำงานอะไร จะเป็นอะไร ซึ่งหลายคนมีความตั้งใจเป็นทหาร ตำรวจ พยาบาล หมอ เป็นครู ทำหน้าที่สุดอาจจะเป็นอะไรก็ได้ ฉะนั้นเราต้องมีความมุ่งมั่นและความเพียรพยายามตั้งแต่เด็กจนโต 19-20 ปี ถึงจะจบ รัฐบาลนี้จึงมีความมุ่งมั่นและเตรียมความพร้อมให้ตั้งแต่วัยเรียน”

● ย้ำชัดไม่คิดสืบทอดอำนาจ

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวต่อว่า ทุกประเทศมองไทยเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้น คนมาเที่ยวมากขึ้นเพราะบ้านเมืองสงบ “ก็เอาสิ ก็เลือกเอา เลือกตั้งว่าจะไม่พูด ก็คอยดูกันต่อไปแล้วกัน อาจก็ได้ แต่อย่ามาโทษอีกก็แล้ว ต้องไปดูยุทธศาสตร์ 20 ปี มาบอกว่าจะสืบทอดอำนาจ จะอยู่ไปทำไม 20 ปี แค่นี้อายุก็ 60 กว่าแล้วอายุอยู่แล้ว พักผ่อนบ้างสิ อย่าไปมองอย่างนั้น เพราะมันมีปรับได้ทุกคนขึ้นมาทำ แต่แค่นี้ก็เพียงพอแล้ว ไม่ยอมกัน กลายเป็นว่ามาบอกสืบทอดอำนาจ อย่างการปฏิรูปบางอย่างต้องใหม่เลย บางอย่างต้องแก้ปัญหาเดิมด้วยวิธีการใหม่ๆ นั่นคือการปฏิรูปที่ไม่ใช่เข้าห้องนำออกมาแล้วเสร็จเลย ต้องทำมากกว่านี้ ทั้งความคิดทุกอัน อันไหนทำได้ทำเลย อันขัดแย้งไว้บ้างก่อน อะไรจำเป็นออกมาก่อนเพื่อปฏิรูปประเทศ ถ้ารอทำทีเดียวไม่มีทางได้ เพราะไทยขัดแย้งกันสูง เราต้องมีภูมิคุ้มกันทางที่ดีด้วย

● ถามถ้าปลดล็อกแล้วเป็นแบบเดิม

“คนไทยเป็นคนคิดมาก คิดละเอียดคิดหมด แต่ฝรั่งอะไรที่ตีไปก่อนแล้วแก้ ต่างกันตรงนี้ ถ้าปลดล็อกทำอะไรไม่ได้ เป็นแบบเดิมไม่ได้จะไรสักอย่าง อย่างอิตาลีที่ต่อต้าน หลายคนไม่ชอบ ต้องดูว่าวันหน้าจะเอาอะไรมากิน มาดูแลคนจน ต้องมีรายได้ของประเทศ ต้องร่วมมือ อย่าไปมองว่าเป็นการทุจริต ถ้าทุจริตก็จับให้ได้ และที่จับได้ก็ไม่ใช่ใครแต่รัฐบาลนี้จับเพราะเกิดนานแล้ว ผมมาจุฬาฯ ถึงใส่เสื้อชมพูให้เกียรติทุกคน ต้องให้เกียรติกันเพื่อจะได้เกิดความสามัคคี เพื่อทำให้หลายอย่างปรับเปลี่ยนขึ้นมาได้ ต้องเคารพกฎหมายอย่าให้คนอื่นเดือดร้อน และถึงไม่ผิดวันนี้ก็ผิดวันหน้า เพราะกฎหมายไม่ได้เขียนให้ยกเว้น”

● จุฬาฯเข้ม“เนติวิทย์”แยกฟังบักตู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายเนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล นิสิตคณะรัฐศาสตร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่เคลื่อนไหวทำกิจกรรมทางการเมืองอย่างต่อเนื่อง ได้ร่วมรับฟังการปาฐกถาในครั้งนี้ด้วย โดยเจ้าหน้าที่แยกให้ที่นั่งฟังอยู่บริเวณชั้นลอยของหอประชุม

ขณะที่เฟซบุ๊กสายตรงไทยนิยม ได้

ถ่ายทอดสดการปาฐกถาครั้งนี้ มีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลาย ทั้งนายสมมติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด และ นายสิริวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว

● โพสต์ข้อความประท้วงมหาวิทยาลัย

เฟซบุ๊กของ Tanawat Wongchai, Wiranpat Rodkaew, Wasinee Pabuprapap ได้โพสต์ข้อความระบุในลักษณะไม่พอใจผู้บริหารจุฬาฯ ต่อกรณี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ปาฐกถาพิเศษ และสนับสนุนรัฐบาลชุดนี้ จึงขอให้ผู้บริหารของจุฬาฯ ทบทวนบทบาทการเป็น “เสาหลักของแผ่นดิน” ของสถาบันนี้ และนำพามหาวิทยาลัยให้กลับมาเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งส่งเสริมเสรีภาพทางความคิดและวิชาการ เป็นสถาบันทางการศึกษา มีใช้สถานที่แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ หรือการทำธุรกิจค้าหากำไรใดๆ ทั้งสิ้น

● นายกฯไม่เลื่อนพบนักการเมือง

ต่อมาเมื่อเวลา 11.55 น. ที่สยามสแควร์วัน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงกรณีการเลื่อนพบนักการเมืองว่า ยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้ ยังไม่มีอย่าสนใจมาก พบเมื่อใดก็เมื่อนั้น หากมีความพร้อม เพราะจะพบเร็วหรือช้า อย่างไรก็ต้องพบกันอยู่ดี ซึ่งจะต้องพบก่อนจะมีกรเลือกตั้งอยู่แล้ว

ส่วนกรณีที่นายสมคิด จาคูศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ ประกาศสนับสนุนนายกรัฐมนตรีนั้น ก็ขอขอบคุณ ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะตอบรับหรือไม่ และจะต้องพิจารณาด้วยกัน

● เหน็บนิสิตจุฬาฯชูป้าย “เยี่ยม-เก่ง”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ มีนิสิตจุฬาฯ 3 คน ชูป้ายชวาวจุฬาฯ รักลุงตู่ (เผด็จการ) โดยขีดกากบาทที่คำว่า “ลุงตู่” ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีได้เข้าไปสกัดกลุ่มนิสิตดังกล่าว และฉีกป้ายข้อความซึ่งนายกรัฐมนตรีเห็น และกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยว่า ปลดปล่อยไปเถอะ อย่าทำร้ายเขาเลย หากเขาไม่เข้าใจก็ปล่อยไปพร้อมกล่าวว่า ปลดปล่อยเขาเถอะ ปลดปล่อยเขาไป ไปเถอะนะคนเก่ง เยี่ยม เก่งมาก หากประเทศเสียหายก็ออกมาด้วยนะ ก่อนเดิน

ขึ้นรถด้วยสีหน้าเรียบเฉย

● ย้ำยังไม่ตัดสินใจเลือกพรรคใด

วันเดียวกัน นายภา เดินทางไปยังพื้นที่ บึงบางซื่อ เขตจตุจักร ในพิธีเปิดโครงการ “สามพลังประชารัฐ-การพัฒนาพื้นที่บึงบางซื่อ” และได้กล่าวตอนหนึ่งว่า วันนี้หลายคน มาถามว่า รัฐบาลจะอยู่อย่างไร นายภา จะไปไหน จะไปสมัครพรรคการเมืองอะไร ขออย่า ยังไม่ติดต่อไปสักทีเลย ใครเชิญมายังไม่รู้ จะรับหรือไม่ แล้วถ้ารับไปแล้วไม่มีใครเลือก สักคนแล้วจะทำอย่างไร ดังนั้นถ้าจะรับก็ต้อง เลือกทั้งหมด มันจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่ขณะนี้ยังไม่รู้อะไรเหมือนกัน ยังไม่ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้น ขอมาดูแลชาวบ้านก่อน ไม่ต้องการการเมืองอะไรทั้งสิ้น ใครจะพูดอะไร ก็พูดไป วันนี้ขอให้เข้าใจด้วย

พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวด้วยว่า วันนี้พูด ทั้งวันเหนื่อยเหมือนกัน เพราะไปมาหลายที่ เจอคนหลายกลุ่ม แต่เจอประท้วงอยู่คนเดียว ที่ใส่หูฟัง ไม่อยากฟังก็อย่าฟัง แต่อย่าบ่นแล้ว กันในวันหน้า

● “ประวิตร” ได้ข่าวสมคิดตั้งพรรคหนุน

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวถึงกรณีที่นายสมคิด ให้ความเห็นว่าจะสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) แล้วตั้งพรรคการเมืองในทำเนียบรัฐบาลว่า “แล้วตั้งพรรคการเมืองหรือเปล่า ยังไม่ได้ตั้งพรรคอะไรเลย ใครเป็นคนตั้ง เชื่อว่าไม่ได้ตั้งพรรคการเมืองในทำเนียบรัฐบาล และอดีต ส.ส.ที่มาพบนายสมคิดก็มาแค่คนเดียว และมีอยู่แค่คนสองคน มาพูดเรื่องอะไรก็ไม่รู้ แล้วจะมาเชื่อมโยงกับพรรคการเมือง”

เมื่อถาม พล.อ.ประยุทธ์จะลงเล่นการเมืองหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ตนตอบแทน พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้ ต้องไปถามท่านเอง แต่ยืนยันว่าจะไม่เล่นการเมือง ส่วนที่ถามว่ามอง พล.อ.ประยุทธ์มีคุณสมบัติเป็นนายกฯ ต่อหรือไม่ นั่นไม่มอง แต่คิดว่าสมควรเป็นนายกฯ ในตอนนี้หรือไม่

ส่วนที่บอกว่าเหมาะสมเป็นนายกฯ ตอนนี้ แล้วจะเหมาะสมเป็นนายกฯ ในอนาคตหรือไม่ รองนายกฯ ประวิตรกล่าวว่า “ให้ไปดูโพลล์”

● “สนธิรัตน์” ยืนยันปักคู่เหตุเหมาะสม

ด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสการเดินสายหาหรือกับพรรคการเมืองต่างๆ ว่าสืบเนื่องมาจาก นายสมคิดได้ให้สัมภาษณ์เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เรื่องนี้เป็นกระแสมาโดยตลอดจริงๆ แล้วเราได้มองไปที่อนาคตว่าจะส่งมอบประเทศไปสู่การเลือกตั้งอย่างไร เพื่อให้ประเทศเดินไปข้างหน้า ซึ่งนายภา เป็นผู้ที่เหมาะสมที่จะนำพาประเทศในช่วงเปลี่ยนถ่ายเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมามีได้คุยกับนักการเมืองมาโดยตลอดเพราะต้องลงพื้นที่ การพบนักการเมืองจะได้ฟังปัญหาเรื่องชาวบ้านในการแก้ปัญหา เป็นห่วงเรื่องอนาคตประเทศ มองว่าการเมือง หากไปในรูปแบบเดิมจะเกิดอะไรขึ้น นี่คือการพูดคุยกัน แต่ในขณะนี้ยังไม่ตั้งพรรค แต่ก็มีชื่อเข้าไปเกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการพูดคุยว่าประเทศจะต้องไปทิศทางไหน ได้มองว่าใครจะเป็นผู้ที่เหมาะสม ประชาชนอยากให้นำพาประเทศต่อไป ซึ่งกระแสสนธิรัตน์ ก็เป็นกระแสส่วนหนึ่ง ในการสำรวจผู้นำนายกฯ ก็เป็นอันดับหนึ่งตลอด ตามที่สนับสนุนนายกฯ ถ้าประชาชนเรียกร้อง เพราะท่านก็มีความเหมาะสมคนหนึ่ง

● ยืนยันยังไม่ตั้งพรรค-แต่พูดคุย

“ต้องยืนยันขณะนี้พวกผมยังไม่มีการตั้งพรรค แต่พูดคุยหรือเส้นทางข้างหน้าในการส่งต่อนโยบายข้างหน้า แน่แน่นอนคนทำงานก็อยากเห็นการส่งต่อไปข้างหน้าได้ อยากเห็นความราบรื่นในการส่งผ่าน แต่ ณ ขณะนี้เป็นเพียงการหารือกัน การรับผิดชอบงานบริหารก็ต้องมีการหารือมีการพูดคุยกันว่าเรื่องต่างๆ จะทำอย่างไรที่เห็นนโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติเดินไปข้างหน้าได้ ส่วนการคุยกับพรรคต่างๆ เป็นเรื่องปกติเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่ยังไม่มีการสรุป” นายสนธิรัตน์ กล่าวทั้งท้าย

● “สมคิด” เผยแก่พลังน้อยหวังรุ่นใหม่

ด้านความเคลื่อนไหวของนายสมคิดในวันเดียวกันที่ รร.มิราเคิลแกรนด์ นายสมคิดกล่าวในงานสัมมนา “การขับเคลื่อนปฏิรูปภาคการเกษตร” ว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำ ปัญหาความยากจนส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร หากไม่เร่งพัฒนาเกษตรกร ในอนาคตจะเกิด

ปัญหาหนักมาก ขณะที่ทุกภาคส่วนพัฒนาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยิ่งมีรายได้สูงกว่าภาคเกษตรกรรม ถ้าเราไม่ทำอะไรคนส่วนใหญ่ของประเทศจะจนลง ทำให้ฝ่ายที่พยายามใช้ไปปลูกปั่นสร้างความผันผวนทางการเมืองได้ตลอด จะรุนแรงไม่จบสิ้น ช่วงนี้เป็นโอกาสดีที่คนไทยต้องก้าวข้ามไปให้ได้ นักการเมืองพรรคการเมือง ทั้งหลายเข้าสู่การเลือกตั้งประชาชนจะเลือกพรรคไหน

อ่านต่อหน้า 15

ต่อจากหน้า 4

วิชาวุฒิมหาวิทยาลัย

ใครจะเป็นผู้นำ เสนอตัวตามสะดวก แต่ที่สำคัญ เลือกตั้งแล้ว มีรัฐบาลใหม่ ทุกคนต้องรวมพลังที่สำคัญเดินหน้าไปด้วยกัน ไม่ใช่แค่เริ่มต้นทะเลาะกันแล้ว ประเทศชาติไม่ไปไหน

“ผมพูดตรงๆ แก่ตัวลง พลังเราน้อยลง ต้องมีคนรุ่นใหม่มาสืบทอดต่อไป ไม่เช่นนั้นประเทศไทยไม่มีอนาคต เมื่อ 15 ปีที่แล้วผมเป็นรองนายกฯ ไม่มีความสามารถเปลี่ยนแปลงภาคเกษตรได้ แต่กลับมาก่ออีกครั้ง อย่างไรก็ตามไปให้ถึงดูแลเกษตรกรให้ถึงที่สุด วางรากฐานพัฒนาเกษตรกรอยู่ในอาชีพได้อย่างมีเกียรติ มั่นคง ก่อนอื่นต้องเข้าใจจิตใจพวกกระทรวงเกษตรฯ เป็นกระทรวงเกรตเอ ต่อมาก็ไม่มีรัฐมนตรีที่เข้ามาแล้วไม่ทำอะไร มาหาเงินเข้ากระเป๋า ทำให้กระทรวงนี้กลายเป็นกระทรวงเกรตซี เกษตรกรไม่ได้รับการเหลียวแล ผมเชื่อว่ารัฐมนตรีของผม ทำจริงมาพัฒนาเกษตรกร ให้ความสำคัญฐานราก ไม่ใช่ให้ความสำคัญแต่เรื่องราคา เป็นการลดน้ำหนักไปไม่ลงราก ผมมาพูดวันนี้ไม่เกี่ยวกับการเมือง มาเรียกจิตสำนึกหน้าที่ ต้องร่วมมือกัน ช่วยเกษตรกรได้ มันมีหลายมิติ ไม่ใช่ราคาพืชผล ประกันราคา ประกันรายได้ เวียดนามอยู่ไม่จบ กลายเป็นเครื่องมือการเมือง ถ้าทำได้ราคาก็ให้เลือกพรรคนี้ ส่วนใหญ่ที่หาเสียงกัน ไม่พ่นราคาข้าว ยาง ไปบิดเบือนราคา จนเกิดความเสียหาย รัฐบาลเป็นจำมอ รวบไว้หมดจนน่าเสียหาย” นายสมคิด กล่าว

● จ่อกรับ-ไม่รับก.ม.ลูกส.ส.11เม.ย.

วันเดียวกัน นายเชาวนะ ไตรมาศ เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ(พ.ร.ป.) ว่าด้วย ส.ส.และ ส.ว. นั้นว่า ขณะนี้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลแล้ว โดยศาลได้รับไว้พิจารณา และ

อยู่ระหว่างกระบวนการรับความเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีจำนวนมาก เพื่อให้กระบวนการพิจารณามีความครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถอำนวยความสะดวก และประโยชน์ในการปกครองประเทศได้ โดยร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง.ส.ส.นั้น ศาลนัดพิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับไว้ในวันที่ 11 เมษายนนี้ รวมทั้งคำร้องของผู้ตรวจการแผ่นดินกรณีคำสั่งที่ 53/2560 ด้วยในวันเดียวกัน

ส่วนกรณีที่ประธานสนช. ส่งความเห็นมาขอให้ศาลพิจารณากฎหมายด้วยความรวดเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามกรอบเวลาเลือกตั้งนั้น หลักการดำเนินการของศาลจะเร่งรัดเป็นกรณีพิเศษอยู่แล้ว เนื่องจากเป็นกฎหมายสำคัญของประเทศ แต่เรื่องกรอบเวลาขึ้นอยู่กับความเห็นจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะทยอยส่งเข้ามา ทั้งนี้การส่งเรื่องเข้ามาให้ศาลพิจารณานั้นจะมีกระบวนการและรูปแบบที่จะดูตามหลักฐานที่เคยพิจารณามาประกอบกับข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องในคดีนั้น ๆ ส่วนเรื่องกรอบเวลาต่างๆ ไม่สามารถตอบล่วงหน้าได้ว่าเสร็จเมื่อใด เพราะมีการพิจารณาจากองค์กรที่เกี่ยวข้องมาประกอบด้วย

● พร้อมพิจารณาปมคำสั่งคสช. 53

เมื่อถามว่า หลายฝ่ายพยายามบอกว่าศาลเลือกตั้งจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ศาลรัฐธรรมนูญใช้ในการพิจารณากฎหมาย นายชวนะ กล่าวว่า ศาลทำหน้าที่ตามกรอบของรัฐธรรมนูญ และหลักนิติธรรมอย่างดีที่สุดเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง ส่วนเรื่องเวลาขึ้นอยู่กับส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่โดยหลักแล้วศาลให้ความสำคัญกับกฎหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหาร และการปกครองอยู่แล้ว

ส่วนเหตุผลว่าไม่ต้องการให้กระแทกโหดแม้พิพากษาจะเป็นเหตุผลที่นำมาพิจารณาได้หรือไม่ นายชวนะ กล่าวว่า การที่ทันได้ระบุไว้ในคำร้องเป็นการบอกกล่าวถึงความจำเป็นศาลเองก็รับรู้รับทราบเป็นอย่างดี ส่วนที่ถามว่าเป็นไปได้หรือไม่ที่ฉบับของทั้งส.ส. และส.ว.จะเสร็จพร้อมกันในคราวเดียวกัน เรื่องนี้ไม่สามารถตอบได้

● พบทุจริตกองทุนเสมาฯ 471 บัญชี

ที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการ ก้าวภายหลังนายอรรถพล ตรีกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงการทุจริตเงินกองทุนเสมาพัฒนาชีวิต รายงานความคืบหน้าการทุจริตเงินกองทุนเสมาฯ ว่า ขณะนี้ได้สืบเส้นทางบัญชีเงินกองทุนเสมาฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2548 ถึงปัจจุบันมีการโอนเงินไปใน 1,049 บัญชี เป็นจำนวนเงิน 230 กว่าล้านบาท ซึ่งในจำนวนบัญชีดังกล่าว มีการโอนเงินเข้าบัญชีที่มีปัญหา คือไปเข้าบัญชีอื่น 471 บัญชี เป็นเงิน 96 ล้านบาท และตอนนี้อยู่ในขั้นตอนสืบรายชื่อบัญชีได้หมดแล้ว จึงอยากให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาติดต่อเพื่อชี้แจงเรื่องดังกล่าว

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อไปว่า รายชื่อบัญชีที่มีการโอนเงินที่มีปัญหา มีทั้งที่เป็นข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ เจ้าหน้าที่ทหาร หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นๆ และเท่าที่สืบคืบคาน่าจะมีข้าราชการระดับชั้น 8 เข้าไปเกี่ยวข้อง โดยอาจจะรู้เห็นด้วย ซึ่งกำลังสืบสวนอยู่ ส่วนอดีตข้าราชการผู้ใหญ่ หรือผู้น้อยที่เกี่ยวข้องนั้น เราได้ส่งข้อมูลต่างๆ ให้สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ท.) ไปสอบสวนต่อ เพราะไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ที่สามารถกระทำได้ ส่วนข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้องนั้น ทางประธานฯได้ส่งรายชื่อให้แก่ปลัดศธ.รับทราบแล้ว ซึ่งปลัดศธ.จะเป็นผู้พิจารณาต่อไปว่ามีใครเกี่ยวข้อง ต้องย้ายออกจากการทำงานหรือไม่ เพราะเท่าที่ทราบความผิดวินัยมีหลายระดับ ซึ่งบางคนอาจจะละเลย มีความประมาทเลินเล่ออย่างรุนแรง หรือจงใจ ก็ต้องพิจารณากัน อย่างไรก็ตาม ข้าราชการศธ.ที่เกี่ยวข้องโดยมีชื่ออยู่ในบัญชีว่าเป็นผู้รับเงิน มีจำนวน 2 คน ซึ่งหลังจากนี้ต้องไปดูว่าเจตนารับเพราะอะไร เนื่องจากการรับเงินอาจจะไม่รู้เห็นเป็นใจ แต่การรับเงินก็ถือว่าผิดวินัยตามระเบียบข้าราชการ

บทนำ
มติชน

สงกรานต์ปีนี้

เข้าสู่ช่วงเวลาของเทศกาลสงกรานต์ ที่คนไทยถือว่าเป็นวาระของการกลับไปเยี่ยมบ้าน กราบไหว้บุพการี เข้าวัดทำบุญสงฆ์น้ำพระ สาดน้ำและสังสรรค์เฮฮาในหมู่ญาติมิตร ทุกปีที่ผ่านมา ถนนหนทางจากกรุงเทพฯ ไปยังทุกภาคของประเทศ เต็มไปด้วยรถรา ผู้คนที่เดินทางกลับบ้าน และนักท่องเที่ยวที่ต้องการสัมผัสเทศกาลที่มีลักษณะเฉพาะของสังคมประเทศไทย ความน่าสลดใจที่มาพร้อมกับเทศกาลสนุกสนาน ก็คือตัวเลขอุบัติเหตุที่สูงลิ่ว จากสาเหตุไม่กี่เรื่อง ได้แก่ การเมาสุราแล้วขับ ความประมาทคึกคะนอง สภาพรถ และสภาพถนน

สัญญาณเตือนรุนแรงของปีนี้ ได้แก่การเกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่หลายครั้งติดต่อกัน ในเดือนที่ผ่านมาและต้นเดือนเมษายนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ทั้งชาวไทยและแรงงานชาวพม่า ล่าสุดยังได้แก่อุบัติเหตุที่เกิดกับดาราสาวจนเสียชีวิตคารถ จากสภาพ

ถนนลื่น หลังจากฝนตก อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้า มีสาเหตุจากผู้ขับเมายาบ้า สภาพถนน และสภาพรถ ล่าสุดต้องถือว่าปัจจัยเรื่องอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องมากขึ้น เนื่องจากความกดอากาศสูงปกคลุม ทำให้มีฝนและอากาศเย็นในทุกภาค ส่วนในหัวสงกรานต์ไปจนถึง 15 เมษายน อากาศจะร้อนขึ้น แต่ฝนและพายุฤดูร้อนจะยังเกิดในหลายภาค ทำให้มีปัญหาการขับชี่วดยาน และการเดินทาง ซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมรับมือและส่งข่าวสารคำเตือนไปสู่ประชาชน

ข่าวดีของปีนี้ก็คือ สภาพน้ำไม่แล้งเท่ากับปีที่ผ่านมา มีน้ำกักเก็บในเกณฑ์ปานกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรฯ ประกาศจะปล่อยน้ำสนับสนุนเทศกาลในทุกภาค เชื่อว่าความสนุกสนานในเทศกาลจะเพิ่มขึ้น แต่ต้องไม่ประมาท เพราะอันตรายจากการขับชี่และการสาดน้ำจะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัว เป็นอีกสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไป เป็นเรื่องดีที่หน่วยงานราชการต่างๆ ได้เตรียมรับมือเทศกาลสงกรานต์ปีนี้อย่างรัดกุม ทั้งการปรับสภาพถนนสายที่เสี่ยงอันตราย ที่เคยเกิดอุบัติเหตุรุนแรง อาทิ ที่วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา แต่ก็ต้องไม่ลืมประเมินปัจจัยใหม่ๆ หรือปัจจัยที่เปลี่ยนไป ที่อาจก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้